

Số: /BC-BCĐ

Tân Văn, ngày tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Văn bản số 136/BCĐ, ngày 10/5/2023 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) huyện Bình Gia về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2023. Ban Chỉ đạo xã Hồng Phong báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo xã tiếp tục phối hợp với các thôn trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ở khu dân cư; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng Nông thôn mới...

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

##### 1. Đánh giá 5 nội dung phong trào

##### 1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”

Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh việc đa dạng hoá các nguồn lực kết hợp chính sách của Nhà nước với sự giúp đỡ trực tiếp và có hiệu quả của toàn xã hội cho người nghèo, hộ nghèo, giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh các nguồn vốn vay của ngân hàng, các tổ chức đoàn thể, sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ hoa học kỹ thuật; nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: nuôi trâu, bò vỗ béo; trồng rừng (cây keo, cây bạch đàn, cây hồi, cây Mắc ca, Thanh Long, Nho không hạt...) mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Nhiều khu dân cư có phong trào tiêu biểu như: Nà Pái, Nà Vược, Kéo Coong, Bản Dao... thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,08 triệu/người/năm.

Các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tiếp nhận

và trao quà của cấp trên cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, tết Thiếu nhi... được 162 xuất quà, với tổng số tiền 71.100.000 đồng; triển khai thực hiện đầy đủ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tập trung chỉ đạo rà soát hộ nghèo và cận nghèo đảm bảo đúng quy định; toàn xã có 51/1084 hộ nghèo (chiếm là 4,7%), hộ cận nghèo là 402/1084 hộ (chiếm 37,08%).

### 1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

Ban Chỉ đạo lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hương ước của thôn đề ra; thường xuyên vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình, tố giác tội phạm. Phát huy vai trò hòa giải ở khu dân cư trong việc giải quyết những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa xảy ra ngay tại địa bàn, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Trưởng các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và nhà nước, quy định của ngành và địa phương.

### 1.3. Xây dựng môi trường văn hóa

Căn cứ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, các ban ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, hương ước của thôn, đặc biệt là các tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa. Do đó, nhiều khu dân cư làm tốt công tác vệ sinh môi trường; không phát sinh tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

Các cấp học trên địa bàn xã tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, qua đó giúp các em được trang bị các kỹ năng sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tiếp tục đi vào chiều sâu, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang từng bước được xóa bỏ. Trong 6 tháng năm có: 10 đám cưới và 13 đám tang đều được tổ chức nghiêm trang và văn minh hơn, không kéo dài ngày tổ chức để tránh gây lãng phí tiền bạc... Các lễ hội truyền thống vào dịp đầu xuân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch nên đã không tổ chức tại tất cả các thôn để đảm bảo tốt công tác phòng dịch.

### 1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và chăm lo đời sống văn hóa của nhân dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Việc xây dựng nhà văn hoá thôn luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có sân thể dục thể thao xã, thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân.

### 1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; củng cố kiện toàn về tổ chức Hội các cấp, kết nạp hội viên mới gắn với việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao lập trường tư tưởng năng lực, sức chiến đấu đến cán bộ Đảng viên, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp hội viên, đoàn viên xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền.

## 2. Kết quả thực hiện 7 phong trào

### 2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Nhiều hộ gia đình đã tích cực, chủ động xây mua thùng rác, đào hố đổ rác, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do khu dân cư phát động; thực hiện vệ sinh phòng bệnh; xây dựng và bố trí nhà vệ sinh hợp lý; chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như hương ước của thôn đề ra.

Kết quả đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa của năm 2023 là: 1029/1084 hộ, bằng 94,92%.

### 2.2. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ban chỉ đạo xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước thôn. 100% các thôn có hương ước và được sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Quyết định số 22/2018/QĐ/TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao, ngăn chặn tệ nạn xã hội; tỷ lệ hộ nhân dân tham dự các cuộc họp thôn đã đông hơn, mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của khu dân cư đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai trong các cuộc họp thôn. Kết quả thực

hiện:

Xã đăng ký thi đua xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2023.

Tổng số thôn đăng ký thi đua xây dựng Khu dân cư văn hóa: 12/12 thôn, đạt 100%.

Tổng số thôn không còn trẻ em bỏ học: 12/12 thôn, đạt 100%.

Tổng số thôn không có người sinh con thứ ba trở lên: 03/12 thôn, đạt 25%

### 2.3. Phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Phong trào xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa được lãnh đạo cơ quan, cùng toàn thể cán bộ, công chức hưởng ứng tham gia, bằng việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Phong trào đã góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức. Thường xuyên thực hiện cải tiến tác phong, lề lối làm việc, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Đầu năm 2023, cơ quan UBND xã Tân Văn đã đăng ký đạt cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

### 2.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, thường xuyên rèn luyện thân thể nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội, có lối sống lành mạnh, có sức khỏe lao động sản xuất, bảo vệ tổ quốc... các môn bóng chuyền, bóng đá được duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Đầu năm 2023, Đoàn vận động viên xã tham gia 02 môn thi đấu kỷ niệm ngày giải phóng huyện Bình Gia năm 2023 là giải Bóng đá thanh niên, giải bóng chuyền hơi cho lãnh đạo quản lý.

### 2.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”

Với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, cuộc vận động đã tạo điều kiện mở rộng dân chủ trực tiếp của dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2023, xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao.

### 2.6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo

Trong năm, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào học tập, lao động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả công

việc.

Công tác mở lớp tập huấn, phổ biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi được triển khai, mô hình chăn nuôi vỗ béo trâu, bò; trồng rừng... mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chất lượng dạy và học tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác khuyến học luôn được quan tâm chỉ đạo và phát huy hiệu quả.

### 2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; nhiều gia đình đã hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, trường học, đường giao thông... nhiều gương người tốt, việc tốt được phát hiện, bình xét để biểu dương kịp thời trong các hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

### 3. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng

Năm 2023, các lễ hội xuân trên địa bàn xã do ảnh hưởng của dịch covid-19 đã không tổ chức. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sau khi dịch covid-19 được kiểm soát đã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, bóng chuyền hơi giữa các thôn vào dịp kỷ niệm các ngày lễ như: 8/3, 26/3, 30/4... Tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Bình Gia đạt giải B. Kết quả đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể dục, thể thao trên địa bàn xã.

## III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Mặt được

Sáu tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được duy trì và phát triển. Ban Chỉ đạo xã thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện phong trào. Công tác tuyên truyền về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được các ban, ngành, đoàn thể quan tâm và thực hiện có hiệu quả, góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức cho nhân dân Phong trào đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá đối với xây dựng và quản lý xã hội.

### 2. Mặt hạn chế

Nhận thức và hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn

hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra như: chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, tranh chấp đất đai...; thiết chế văn hóa - thể thao còn khó khăn, chưa huy động được nhiều từ nguồn xã hội hóa, chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước.

Một số thôn chưa nhiệt tình tham gia giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của xã tổ chức; chất lượng xây dựng Khu dân cư văn hoá chưa bền vững, xây dựng gia đình văn hóa có nơi chất lượng chưa cao; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện hương ước thôn ở một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế. .

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào chưa thường xuyên, chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thật sự được quan tâm đúng mức; sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân là chưa đồng đều, chưa có tính tự giác, còn chậm ở một bộ phận nhân dân, vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể thôn chưa được phát huy triệt để. Vì vậy, chưa khơi dậy được sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

### **3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém**

*Nguyên nhân khách quan:*

Phong trào được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa - xã hội; trong quá trình phát triển nâng cao đời sống cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp nhất là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong các tầng lớp nhân dân chưa cao.

*Nguyên nhân chủ quan:*

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở một số khu dân cư chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phong trào còn thấp. Việc huy động xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa còn khó khăn.

BCĐ xã chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra đối với cơ sở một cách thường xuyên; các thành viên BCĐ xã chưa thật sự bám sát địa bàn được phân công để chỉ đạo nâng cao chất lượng một cách toàn diện.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ**

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra mục tiêu cụ thể vận động đông đảo nhân dân tham gia thực hiện. Tập trung đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả làm cho nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hoá, cơ quan văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới góp phần tích cực để phong trào phát triển sâu rộng. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá nhằm đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao từ xã đến thôn.

## **2. Chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2023**

93% trở lên hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá, trong đó chất lượng Gia đình văn hóa phải được nâng lên.

Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

40% số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 80% các trường học, lực lượng dân quân, công an viên và cán bộ, công chức, viên chức tập luyện thể dục, thể thao.

70% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học - kỹ thuật.

40% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.

## **3. Giải pháp thực hiện**

Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa đi vào chiều sâu, có chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo về chất lượng; xây dựng và phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

1. Đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao.

2. Đề nghị BCD tỉnh, huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCD cấp xã và được đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các huyện, xã khác trong tỉnh để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

**3. Đề nghị UBND tỉnh, huyện bổ sung một số chính sách tài chính để hỗ trợ đầu tư ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho phong trào.**

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban chỉ đạo Phong trào "TĐĐKXDĐSVH" xã Tân Văn./.

***Nơi nhận:***

- Phòng VH & TT huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD xã;
- Lưu VP, VHXH.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Nông Duy Nghĩa**